

Thực hiện đa dạng các kênh thông tin đến học sinh tạo điều kiện cho các em được ôn tập lại kiến thức và từng bước làm quen cũng như tiếp cận kiến thức mới (nếu có). Các hình thức dạy học đến học sinh các đơn vị thực hiện: giáo viên chủ nhiệm tạo một địa chỉ Zalo nhóm lớp (từ số điện thoại của cha mẹ học sinh), nội dung kiến thức giáo viên đăng tải trên nhóm và học sinh thực hiện theo yêu cầu. Học sinh phản hồi kết quả trên nhóm Zalo và giáo viên kiểm tra. Ngoài ra, các đơn vị sử dụng email của giáo viên, website của đơn vị cung cấp hoặc đăng tải các nội dung kiến thức.

Nội dung ôn tập kiến thức các đơn vị thực hiện từ thứ hai đến thứ sáu các ngày trong tuần. Kết quả học tập của học sinh đa phần cha mẹ học sinh gửi lại file hình ảnh qua nhóm Zalo và một số qua email, giáo viên chấm và phản hồi kết quả. Những em nào không có điều kiện sẽ đến trường nhận trực tiếp bài ôn tập sau khi làm đến trường nộp lại bài cho giáo viên chấm.

Tổ chức đánh giá thường xuyên kết quả học tập của học sinh qua Internet, đảm bảo khách quan, đúng quy định và theo hướng khích lệ động viên; có kế hoạch quản lý và đánh giá chất lượng tiếp thu kiến thức của học sinh.

Tổ chức họp sơ, tổng kết hàng tuần, tháng đánh giá rút kinh nghiệm, chia sẻ những cách làm hay đồng thời tư vấn cho giáo viên khắc phục khó khăn để tiếp tục thực hiện theo từng giai đoạn.

Khi học sinh quay trở lại trường, cần hướng dẫn giáo viên tinh giản nội dung dạy học và điều chỉnh kế hoạch dạy học theo hướng kế thừa những nội dung kiến thức đã học nhằm tối ưu thời gian và nội dung kiến thức cần tiếp tục dạy học trong chương trình theo quy định.

2.2. Đối với giáo viên

Khi tổ chức dạy học trực tuyến, giáo viên cần tham khảo, sử dụng các nguồn học liệu tin cậy, chuẩn xác để tổ chức dạy học và hướng dẫn học sinh học tập. Bài giảng trực tuyến phải được chia nhỏ nội dung và thời lượng phù hợp với năng lực của học sinh. Chuẩn bị các phiếu bài tập tổng hợp, ôn luyện theo tuần, tháng và hướng dẫn cách vận dụng kiến thức cơ bản vào phiếu để giúp học sinh ôn tập sau mỗi chủ đề bài học.

Tham khảo thêm các phương pháp giảng dạy qua Internet từ các đồng nghiệp có chuyên môn giỏi, có kinh nghiệm sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học; qua các chủ đề bài dạy trên các chương trình truyền hình nhằm có thêm kinh nghiệm và giúp học sinh dễ tiếp thu, vận dụng kiến thức tránh học vẹt, học tủ.

Phòng GDĐT yêu cầu các trường tiểu học triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung đã nêu trên và có kế hoạch tăng cường kiểm tra các trường thực hiện việc dạy học có hiệu quả bằng nhiều hình thức trong thời gian nghỉ phòng chống dịch Covid-19/.

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);
- Lưu: VT, GDTH.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Thái Văn Trung